



Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế giới Bệnh nhân: Niềm hy vọng củng cố chúng ta trong thời gian thử thách

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Christopher Wells)

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33, Đức Thánh Cha Phanxicô đoan chắc Thiên Chúa vẫn gần gũi với những người đau khổ, thông qua sự gặp gỡ, tặng quà và chia sẻ. Trong khi đó, lễ kỷ niệm trọng thể của Ngày Thế giới, thường diễn ra ba năm một lần, đã bị hoãn lại cho năm sau 2026.

Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 33, Đức Thánh Cha Phanxicô xoay quanh những câu hỏi sâu sắc mà những người đang đau khổ và những người chăm sóc họ phải đối diện:

- "Làm sao chúng ta có thể mạnh mẽ khi cơ thể chúng ta đang phải chịu những căn bệnh ngặt nghèo, suy nhược đòi hỏi phải điều trị tốn kém mà chúng ta có thể không đủ khả năng chi trả?"
- Làm sao chúng ta có thể thể hiện sức mạnh khi, ngoài những đau khổ của chính mình, chúng ta thấy những người thân yêu của mình hỗ trợ chúng ta nhưng lại cảm thấy bất lực không thể giúp?"

Mặc dù hy vọng thực sự "không làm chúng ta thất vọng" và trên thực tế "củng cố chúng ta thêm mạnh mẽ hơn trong thời gian thử thách", nhưng sự tự tin này thường khó hiểu trong những tình huống đau khổ thực sự. "Trong những tình huống này," Đức Thánh Cha nói, chúng ta cảm thấy mình cần một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của chính mình. Chúng ta nhận ra rằng mình cần

sự giúp đỡ của Chúa, ân sủng của Người, sự Quan phòng của Người và sức mạnh là món quà của Chúa Thánh Thần.”

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu suy ngẫm về ba cách cụ thể mà Chúa vẫn gần gũi với những người đang đau khổ: “gặp gỡ, tặng quà và chia sẻ.”

Gặp gỡ



Đức Thánh Cha nhớ lại rằng khi Chúa Giêsu sai 72 tông đồ đi truyền giáo, Người đã bảo họ nói với người bệnh rằng, “Nước Thiên Chúa đã đến gần,” nghĩa là, “giúp người bệnh nhìn thấy sự yếu đuối của họ... như một cơ hội để gặp gỡ Chúa.”

Ngài giải thích rằng cuộc gặp gỡ này có thể biến đổi, giúp chúng ta khám phá ra “một nền tảng vững chắc mà chúng ta có thể bám víu vào giữa những cơn bão của cuộc đời, một trải nghiệm... khiến tất cả chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn vì nó dạy chúng ta rằng chúng ta không đơn độc.”

Món quà



Điều này dẫn chúng ta đến việc trải nghiệm sự gần gũi của Chúa trong nỗi đau của chúng ta như một món quà, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Hơn bất cứ điều gì khác, đau khổ giúp chúng ta nhận ra rằng hy vọng đến từ Chúa. Do đó, trước hết và trên hết, đó là một món quà cần được đón nhận và vun đắp, bằng cách luôn “trung tín với lòng thành tín của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng “chỉ trong sự phục sinh của Chúa Kitô, cuộc sống và vận mệnh của chúng ta mới tìm thấy vị trí của nó trong chân trời vô tận của cõi vĩnh hằng”. “Niềm hy vọng lớn lao” vì không có gì có thể tách chúng ta khỏi Chúa Kitô “là nguồn gốc của tất cả những tia sáng nhỏ bé giúp chúng ta nhìn thấy con đường của mình qua những thử thách và chướng ngại vật trong cuộc sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích và trích dẫn lời của người tiền nhiệm của mình, Đức Benedict XVI.

Chia sẻ



Cuối cùng, Thiên Chúa ở gần chúng ta thông qua sự chia sẻ, điều này thường thấy ở những nơi đau khổ. Ngài viết: “Chúng ta thường học cách hy vọng khi ở bên giường bệnh nhân!”. “Chúng ta thường học cách có đức tin khi ở gần những người đau khổ! Chúng ta thường khám phá ra tình yêu thương khi chăm sóc những người đang cần tới!”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu “học cách trân trọng vẻ đẹp và ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ đầy ân sủng này” giữa bệnh nhân, bác sĩ, người chăm sóc, gia đình và bạn bè. “Tất cả những điều này là những tia sáng cần trân trọng; ngay cả trong đêm đen của nghịch cảnh, chúng vẫn tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta, đồng thời dạy chúng ta ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống, trong tình yêu và sự gắn gũi.”

Vai trò quan trọng trong Năm Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc Sứ điệp của mình bằng một lời đặc biệt dành cho những người đang đau ốm và đau khổ, ngài nhắc nhở họ rằng họ có một vai trò “đặc biệt quan trọng” trong Năm Thánh. “Hành trình chung của họ là dấu chỉ hy vọng cho mọi người, ‘một bài thánh ca về phẩm giá, một bài ca hy vọng’.”

Và ngài cảm ơn họ vì chứng tá ấy, nhân danh toàn thể Giáo hội và nhân danh chính ngài, ngài đảm bảo với họ rằng họ luôn ở trong tâm tình cầu nguyện của ngài và ĐTC ban phép lành cho họ.

Ngày Thế giới Bệnh nhân 2025

Ngày Thế giới Bệnh nhân được tổ chức hàng năm vào ngày 11 tháng 2, ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, với một lễ kỷ niệm đặc biệt long trọng diễn ra ba năm một lần tại một đền thờ Đức Mẹ.

Tuy nhiên, xét đến Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định hoãn lại lễ kỷ niệm trọng thể thường diễn ra vào năm 2025 sẽ được tổ chức vào năm 2026. Lễ kỷ niệm trọng thể Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ diễn ra tại Đền thánh Đức Mẹ Đồng trinh Chapi ở Arequipa, Peru.



Quyết định của Đức Thánh Cha đã được công bố trong một thông cáo báo chí sáng Thứ Hai do Thánh Bộ Thúc đẩy Phát triển Toàn diện Con người và Truyền giáo công bố. Tuyên bố lưu ý rằng đối với Năm Thánh, Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được cử hành theo cách thông thường ở cấp giáo phận, như thường lệ vào ngày 11 tháng 2; đồng thời lưu ý rằng Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và Nhân viên chăm sóc sức khỏe, được ấn định vào ngày 5-6 tháng 4; và Năm Thánh dành cho Người khuyết tật vào ngày 28-29 tháng 4 năm nay.

